

บาร์บีคิวและซีฟู้ด ชั้นเดย์บรันช์ บุฟเฟต์ ห้องอาหาร ควิซีน อัมปลั๊ก โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุง

เทพ



เตรียมท้องให้พร้อม กับการกลับมาของบุฟเฟต์ชั้นเดย์บรันช์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย! ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ห้องอาหารควิซีน อัมปลั๊ก กลับมาเปิดให้บริการบาร์บีคิวและซีฟู้ดชั้นเดย์บรันช์บุฟเฟต์ เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารสุดพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์

พาครอบครัวและเพื่อนๆของคุณมาสนุกและเพลิดเพลินสุดๆกับบาร์บีคิวและซีฟู้ดชั้นเดย์บรันช์บุฟเฟต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย! ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ มาพร้อมกัยเมนูซีฟู้ดให้เลือกแบบไม่อันและอาหารนานาชาติมากกว่า 50 เมนู ตั้งแต่อาหารเอเชียไปจนถึงอาหารยุโรป และเรายังมีมุมสลัดให้ทุกท่านรังสรรค์เมนูสลัดที่ชื่นชอบ วัตถุดิบของเราเลือกใช้ส่วนผสมพรีเมียมและสินค้าโครงการหลวงทั้งหมด

เพื่อสร้างความสนุกให้กับครอบครัวมากขึ้น เรายังมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้สนุกสนาน อาทิ กิจกรรมเรียนทำพิซซ่า และยังสามารถเข้าใช้บริการสระน้ำของโรงแรมฯได้อีกด้วย โปรโมชันนี้เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์เวลา 12.00 – 15.00 น.

ราคา 2,400 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่มและเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าฟรีต่อท่าน
จองออนไลน์ ลด 30% คลิก <https://bit.ly/32Kun5v>

เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับลูกค้า ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเข้าใช้บริการโรงแรมฯ ทางโรงแรมฯมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับแขกทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการและแยกประตูทางเข้า-ออก นอกจากนี้เรายังให้บริการเจลทำความสะอาดมือในพื้นที่สาธารณะและพนักงานของเราสวมหน้ากากหน้ากากป้องกันใบหน้าและถุงมือตลอดเวลา

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

ไลน์แอด: @PullmanBangkok

เฟสบุ๊ค: PullmanBangkokKingPower

เว็บไซต์: www.pullmanbangkokkingpower.com/

เกี่ยวกับโรงแรมพูลแมน

โรงแรมและรีสอร์ท พูลแมน มอบประสบการณ์อันหรูหรา สร้างแรงบันดาลใจ และอยู่ในกระแสความนิยมในทั่วโลกท่ามกลางความวุ่นวายจอแจในเมืองใหญ่ โรงแรมพูลแมนมอบการพักผ่อนที่สงบและสะดวกสบายสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและการเดินทางท่องเที่ยว โดยช่วยให้แขกผู้เข้าพักสามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างราบรื่น หรือเที่ยวสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น มีกิจกรรมออกกำลังกาย และติดต่อกับผู้คน ไปจนถึงการเที่ยวชมในละแวกที่พัก และทำความรู้จักกับผู้คนรอบตัว ด้วยการสานต่อค่านิยมแห่งการสำรวจเรียนรู้ ความสะดวกสบาย และการพึงพาอาศัยกันที่ผลักดันให้โรงแรมพูลแมน เป็นแบรนด์โรงแรมชั้นนำมานานกว่า 150 ปีแล้ว และปัจจุบันพูลแมนมีโรงแรมในเครือกว่า 120 แห่งทั่วโลก อาทิ โรงแรมพูลแมนปารีส ตูร์ ไอเฟล, โรงแรมพูลแมน เดอะ พาร์ค เลน ฮ่องกง, โรงแรมพูลแมน เชียงไฮ้ เซาท์, โรงแรมพูลแมน ลอนดอน เซนต์แพนคริส และโรงแรมพูลแมน เซาเปาลู วิลลา โอลิมเปีย

แอดคอร์ทโฮเทล คือเครือข่ายธุรกิจโรงแรมชั้นนำระดับโลกและผู้นำการใช้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลในบริการการโรงแรม นำเสนอประสบการณ์การเข้าพักสุดพิเศษในโรงแรม รีสอร์ทกว่า 4,800 แห่งและในบ้านพักตากอากาศสุดหรูอีกกว่า 10,000 หลัง

pullmanhotels.com | accorhotels.com